

สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2556
 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
1.1	รายงานผลการดำเนินการจากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 1/2556	ที่ประชุมรับทราบ	
1.2	<p>ผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ</p> <p>ตามที่บุคลากรสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นั้น กองการบริหารงานบุคคล ได้แจ้งผลการดำเนินการของแต่ละราย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ เสนอขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ผลการดำเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 2. ดร.อนุชา กอนพวง เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการดำเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ เสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็น รองศาสตราจารย์ ผลการดำเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการส่งผลการประเมินมาแล้ว จำนวน 2 ราย อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย 4. ดร.เอี่ยมพร หลินเจริญ เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการดำเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการส่งผลการประเมินมาแล้ว จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำ 	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 รายและอยู่ระหว่างทบทวนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จำนวน 1 ราย</p> <p>5. ดร.สุกัญญา แซ่มซ้อย เสนอขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผลการดำเนินการปรากฏว่า อยู่ระหว่างขอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ</p>		
1.3	<p>ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556</p> <p>เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ออกข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
1.4	<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุมครั้งที่ 179(1/2556) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 มีมติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบหลักการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยให้ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 ในขั้นตอนที่ 3 เรื่องการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ และมอบให้มหาวิทยาลัยไปจัดหารายละเอียดตลอดจนแสดงสัดส่วนการรับผิดชอบระหว่างคณะกับ NULC มาพิจารณาอีกครั้ง มอบ NULC เร่งพัฒนาระบบการสอบภาษาอังกฤษ (NU SET) เพื่อให้สามารถใช้แทนการสอบวัดประเภทอื่น ยกเลิกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ในการสอบผ่าน 	ที่ประชุมรับทราบ	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>ความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แก่ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 และเพื่อให้เกิด ความชัดเจนขอให้มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับและประกาศ ฉบับใหม่สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นิสิตระดับ ปริญญาโท สอบผ่านภาษาอังกฤษให้ผ่านก่อนจบการศึกษา สำหรับเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับปริญญาเอก กรณีที่ยังไม่มีคุณสมบัติตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีสถานภาพเป็นนิสิตวิสามัญ 1 ปี การศึกษา เว้นแต่กรณีที่มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษดี ขึ้นภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาแรกให้ขยายสถานภาพ เป็นนิสิตวิสามัญต่อไปอีก ได้ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา รวมแล้ว ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา</p>		
1.5	<p>ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องเกณฑ์การสอบผ่าน ความรู้ภาษาอังกฤษ ของนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู - อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน เพื่อให้การจัดการศึกษาของนิสิตโครงการจัด การศึกษาครู - อาจารย์ประจำการ ภาคฤดูร้อน เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย จึงกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านความรู้ ภาษาอังกฤษ ของนิสิตโครงการจัดการศึกษาครู - อาจารย์ ประจำการ ภาคฤดูร้อน ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
2	รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556	รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข	
3 3.1	<p>เรื่องสืบเนื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ของนิสิตระดับ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 วาระที่ 5.11 “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบให้ร่างประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ของนิสิตระดับ ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. มอบรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัยไปร่างประกาศฯ และนำเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 	<p>ชะลอร่างประกาศฯ ไว้ก่อนเนื่องจาก คณะได้ขอถอนประกาศฯ ที่เสนอให้ มหาวิทยาลัยกลับมาก่อนเนื่องจากที่ ประชุมให้รอประกาศของบัณฑิต วิทยาลัย</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ประชุมมีมติ</p> <ol style="list-style-type: none"> เห็นชอบ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ ของนิสิตระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เพิ่ม “หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศด้วย” ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดทำประกาศฯ ต่อไป <p>และที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ขอให้พิจารณา กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ ของนิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p>		
4.1	<p>การเสนอรายชื่อหนังสือ/วารสาร เพื่อตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>ด้วยภาควิชาการศึกษา มีความประสงค์ขอเสนอวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเข้าเป็นฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในการตีพิมพ์บทความต่อไป</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยังมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของวารสารวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนด มอบให้ภาควิชาการศึกษาพิจารณาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง 	แจ้งมติให้กรรมการให้หน่วยวารสารแล้ว
4.2	<p>โครงการพัฒนาการทำวิจัยแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาการทำวิจัยแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอให้ภาควิชาฯ นำผลสรุปโครงการฯ แจ้งให้อาจารย์ในสังกัดเมื่อได้รับการพัฒนาอบรมวิจัยแล้วให้นำผลไปสู่การเรียนการสอนต่อไป</p>	รับทราบและภาควิชาฯ นำไปแจ้งให้คณาจารย์สังกัด

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำวิจัยแนวใหม่ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยของคณาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นั้น</p> <p>บัดนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ ได้สรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาการทำวิจัยแนวใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>		
4.3	<p>รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 สำหรับไตรมาสที่ 1</p> <p>ด้วยหน่วยการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งประกอบด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ สำหรับไตรมาสที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 สำหรับไตรมาสที่ 1 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติรับทราบ และขอให้ภาควิชาและหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ</p>	<p>ภาควิชาและหน่วยงานรับไปเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว</p>
4.4	<p>ขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ</p> <p>ด้วย ดร.ธิติยา บงกชเพชร ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์จะพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเรียนต่อระดับหลังปริญญาเอกที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้และทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงในปีต่อไป และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสอนในรายวิชา 377507 ภาษาสำหรับครู และ รายวิชา 378506 ศักยภาพการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาที่เน้นทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษในการ</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อนุมัติเงินสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ ให้ ดร.ธิติยา บงกชเพชร ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000.- บาท 2. ให้ ดร.ธิติยา บงกชเพชร ทำหนังสือเสนอขอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติต่อไป 	<p>แจ้งมติ ให้ ดร.ธิติยา บงกชเพชร แล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และเตรียมพร้อมนิสิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน</p> <p>ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ด้านความรู้ภาษาต่างประเทศ โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program) ณ มหาวิทยาลัยจอร์เจีย เมืองเอเธนส์ รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลาเรียน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 จำนวนเงิน 390,791 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>		
4.5	<p>การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 255)</p> <p>ด้วยในวันที่ 1 เมษายน 2556 จะต้องดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทันกับการเบิกจ่ายพร้อมกันในสิ้นเดือน เมษายน 2556 นั้น เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p> <p>คณะศึกษาศาสตร์จึงขอให้ รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ไปดำเนินการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ แยกเป็น 2 ประเภท คือ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ประเภทวิชาการ 1.2 ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 2. ประเภทวิชาการ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประเภทวิชาการ ให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมาก โดยให้คิดเป็นร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่าง 2.60-3.35 2.2 พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนสูงสุดของระดับดีมาก ร้อยละการเลื่อน 3.35 จำนวน 15 คน ดังนี้ <p><u>ภาควิชาการศึกษา</u> จำนวน 7 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางเทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย 2) นางวารรัตน์ แก้วอุไร 3) นายจรรุญ พานิชย์ผลินไชย 4) นางอมรรัตน์ วัฒนาร 5) นายรัตนะ บัวสนธ์ 6) นางสาวบุหงา วชิระศักดิ์มงคล 7) นางกฤษณา วรรณกลาง 	<p>เสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
		<p>ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จำนวน 3 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายรุจโรจน์ แก้วอุไร 2) นายดิเรก อีระภูธร 3) นางสุภาณี เส็งศรี <p>ภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา จำนวน 5 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางฉันทนา จันทร์บรรจง 2) นายฉลอง ชาตรุประชีวิน 3) นายวิทยา จันทร์ศิลา 4) นางสาวมานิตย์ ไชยกิจ 5) นายปัญญา สังขวดี <p>2.3 พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหลืออีก 3 คน อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละการเลื่อน 2.60</p> <p>2.4 กรณีวงเงินร้อยละ 3 ของการเลื่อนขั้นที่ยังมีเงินเหลือหรือเงินไม่เพียงพอ ให้ปรับวงเงินการเลื่อนขั้น ขึ้นหรือปรับลดลง ทั้ง 2 ระดับเท่าๆ กัน</p> <p>2.5 หากยังมีเงินเหลือเศษให้ปัดเศษเงินที่เหลือให้แก่ข้าราชการสายบริการ</p> <p>3. ประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ</p> <p>3.1 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทสายบริการให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมาก โดยให้คิดเป็นร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่าง 2.89 – 3.20</p> <p>3.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการประเภทผู้บริหาร ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละการเลื่อนขั้น 3.20 จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวมุกดา ทองนุ้ย นางปราณี ศิริวัฒน์ และ นางวันทนา มาเตียง</p> <p>3.3 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละการเลื่อน 2.89 ให้แก่ นายสนาม เอกวิสัย นางนิชวัน วรานุสาสน์ และนายบุญเลิศ จันทร์เพชร ตามลำดับ</p> <p>3.4 กรณีวงเงินร้อยละ 3 ของการเลื่อนขั้นที่ยังมีเงินเหลือหรือไม่</p>	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
		เพียงพอ ให้ปรับวงเงินการเลื่อนชั้น ขึ้นหรือปรับลดลงทั้ง 2 ระดับเท่าๆ กัน	
4.6	<p>การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)</p> <p>เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการบริหารงานบุคคลจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553</p> <p>คณะศึกษาศาสตร์จึงขอให้ รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ไปดำเนินการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้พิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนของข้าราชการสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ แยกเป็น 2 ประเภท คือ <ol style="list-style-type: none"> 1.1 ประเภทสายวิชาการ 1.2 ประเภทสายบริการ 2. ประเภทสายวิชาการ <ol style="list-style-type: none"> 2.1 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละการเลื่อนชั้นเงินเดือนระหว่าง 2.45 - 2.55 2.2 พิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนสูงสุดของระดับดีมากที่สุด ร้อยละการเลื่อน 2.55 จำนวน 30 คน ดังนี้ <p><u>ภาควิชาการศึกษา</u> จำนวน 13 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวธิดิยา บงกชเพชร 2) นางเอี่ยมพร หลินเจริญ 3) นายปกรณ์ ประจัญบาน 4) นายภูฟ้า เสวกพันธ์ 5) นายสกนธ์ชัย ชะนูนันท์ 6) นางสาวอังคณา อ่อนธานี 7) นางสุรีย์พร สว่างเมฆ 8) นางสาวสิรินภา กิจเกื้อกุล 9) นายวิเชียร อ่างโรตติสกุล 10) นายชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 11) นางสาวอ้อมธจิต แป้นศรี 12) นายชำนาญ ปาณางษ์ 13) นางสาวสายฝน วิบูลรังสรรค์ <p><u>ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา</u> จำนวน 6 คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายภาสกร เรืองรอง 	เสนอการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
		<p>2) นายวิวัฒน์ มีสุวรรณ</p> <p>3) นางสาวกอบสุข คงมันัส</p> <p>4) นางสาวทิพรรัตน์ สิทธิวงค์</p> <p>5) นายกิตติพงษ์ พุ่มพวง</p> <p>6) นายธงชัย เล็งศรี</p> <p><u>ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา</u> จำนวน 10 คน ดังนี้</p> <p>1) นายอนุชา กอนพ่วง</p> <p>2) นางสาวสุกัญญา แซ่ม้อย</p> <p>3) นางสาวจิตติมา วรรณศรี</p> <p>4) นางวรินทร์ บุญยั้ง</p> <p>5) นายภาณุวัฒน์ ภัคดีวงค์</p> <p>6) นายพงษ์เอก สุขใส</p> <p>7) นางสาวอาพัทธ์ เตียวตระกูล</p> <p>8) นายทักษ์ อุดมรัตน์</p> <p>9) นายทวิศักดิ์ สว่างเมฆ</p> <p>10) นายทวิทรัพย์ เขยฝักแว่น</p> <p>11) นายขจรศักดิ์ รุ่งประพันธ์</p> <p>2.3 พิจารณาการเลื่อนชั้นเงินเดือนที่เหลืออีก 3 คน อยู่ใน ระดับ ตีมาก ร้อยละการเลื่อน 2.40</p> <p>2.4 กรณีวงเงินร้อยละ 3 ของการเลื่อนชั้นที่ยังมีเงินเหลือหรือ เงินไม่เพียงพอ ให้ปรับวงเงินการเลื่อนชั้น ขึ้นหรือปรับลดลงทั้ง 2 ระดับ เท่า ๆ กัน</p> <p>2.5 หากยังมีเงินเหลือเศษให้ปัดเศษเงินที่เหลือให้แก่พนักงาน มหาวิทยาลัยสายบริการ</p> <p>3 ประเภทสายบริการ</p> <p>3.1 การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานประเภทสาย บริการให้พิจารณาอยู่ในระดับตีมาก โดยให้คิดเป็นร้อยละการเลื่อนชั้น เงินเดือน ระหว่าง 2.45 – 2.50</p>	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
		<p>3.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายบริการให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละการเลื่อนขั้น 2.50 จำนวน 15 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นางสาวรสสุคนธ์ เกษามูล 2) นางสาวอมรวรรณ วงศ์โกมลเชษฐ์ 3) นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วดวงเล็ก 4) นายนิพนธ์ น้ำเงินสกุลมี 5) นางรัตนา ปานภูทอง 6) นางณัฐธิดา แจ๊ดล้อม 7) นางสาวสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต 8) นางวรลักษณ์ ศรีทองคำ 9) นางทัศนีย์ กั้นจู 10) นางภาทีดา อันมาลัย 11) นายวรพงศ์ จาดยางโตน 12) นางพนธ์ดี ทับทิม 13) นางปทาธิป พุ่มน้อย 14) นายชาติรี โตโหมด 15) นางสาวณัฐธิดา วงศ์บา <p>3.2 พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายบริการให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 2.45 จำนวน 4 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายนพศักดิ์ สว่างรุ่ง 2) นางสาวธัญชนก ปานทะโชติ 3) นางสาวภัทรภรณ์ รอดท่าหอย 4) นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล <p>3.3 ไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสายบริการเนื่องจากลาป่วยเกิน 120 วัน จำนวน 1 คน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) นายนพกร สุทธาพันธุ์ <p>3.4 กรณีวงเงินร้อยละ 3 ของการเลื่อนขั้นที่ยังมีเงินเหลือหรือไม่เพียงพอ ให้ปรับวงเงินการเลื่อนขั้น ขึ้นหรือปรับลดลง ทั้ง 2 ระดับ</p>	

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
		เท่า ๆ กัน	
4.7	<p>การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556)</p> <p>เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการบริหารงานบุคคลจึงได้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553</p> <p>คณะศึกษาศาสตร์จึงขอให้ รองคณบดี และหัวหน้าภาควิชา ไปดำเนินการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ให้พิจารณาอยู่ในระดับดีมาก โดยให้คิดเป็นร้อยละการเลื่อนขั้นเงินเดือน ระหว่าง 1.99 – 2.10 2. การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละการเลื่อนขั้น 2.10 จำนวน 4 คน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) นางจรินันท์ จันทรเทศ 2) นางสาวสุธาวลัย กล่อมเกลี้ยง 3) นางสาวปาริชาติ ดอนเย็นไพร 4) นางสาวสมพร กันพิก 3. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 1.99 จำนวน 3 คน ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> 1) นางสาวอังคณา แทนอมทอง 2) นายโสภณ เขียวพุ่มพวง 3) นางสาววิชชุดา สมจิต 4. กรณีวงเงินร้อยละ 3 ของการเลื่อนขั้นที่ยังมีเงินเหลือหรือไม่เพียงพอ ให้ปรับวงเงินการเลื่อนขั้น ขึ้นหรือปรับลดลง ทั้ง 2 ระดับเท่าๆกัน 	<p>เสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว</p>
4.8	<p>การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ</p> <p>ด้วยวันที่ 1 เมษายน 2556 จะต้องดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ทันกับการเบิกจ่ายพร้อมกันในสิ้นเดือน เมษายน 2556</p> <p>เพื่อให้การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2556) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเสนอชื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ จำนวน 1 ชั้น จำนวน 1 คน คือ นายสมนึก สิงหนเดช 2. เลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ จำนวน 0.5 ชั้น จำนวน 1 คน คือ นายประเทิน แก้วกระจำ 	<p>เสนอการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
4.9	<p>โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ทิศทางการวิจัยและประเมินการศึกษา: การอภิमानเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสานและการประเมินแบบร่วมมือ</p> <p>ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ขอเสนอโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ทิศทางการวิจัยและการประเมินการศึกษา : การอภิमानเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงผสมผสานและการประเมินแบบร่วมมือ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2557 ณ คณะศึกษาศาสตร์ และโรงแรมมรินทร์ลาภูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในการจัดงานจะมีรูปแบบสำคัญ 2 ลักษณะ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาบรรยายพิเศษ โดยนักวิจัยชั้นนำทางการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยของบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาการศึกษา งบประมาณจากคณะศึกษาศาสตร์ และงบประมาณจากเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. งบประมาณสนับสนุนจากภาควิชาการศึกษา เป็นเงิน 100,000.- บาท 2. งบประมาณสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นเงิน 100,000.- บาท 3. งบประมาณจากเงินลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ <ol style="list-style-type: none"> 3.1 หลักสูตรที่ 1 จำนวน 20 คน ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000.- บาท 3.2 หลักสูตรที่ 2 จำนวน 600 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 900,000.- บาท <p>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้ปรับชื่อโครงการฯ เป็น โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ 2. หากเป็นไปได้ขอให้ปรับวันที่จัดโครงการฯ ไปในช่วงวันที่ 15-17 มกราคม 2557 เป็นการจัดโครงการวันศึกษาศาสตร์ 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอให้ปรับเป็น ภาควิชาการศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากใช้งบประมาณของภาควิชาและคณะศึกษาศาสตร์ 	<p>แจ้งมติให้ รศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ ทราบแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
4.10	<p>พิจารณาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556</p> <p>ด้วยภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา ขอเสนอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา นำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กลับไปทบทวนและปรับแก้ไข และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>นำเข้าที่ประชุมครั้งที่ 3/2556</p>
4.11	<p>พิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556</p> <p>ด้วยภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา ขอเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติให้ภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา นำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 กลับไปทบทวนและปรับแก้ไข และให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>นำเข้าที่ประชุมครั้งที่ 3/2556</p>
4.12	<p>พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะศึกษาศาสตร์</p> <p>ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 808/2555 เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะศึกษาศาสตร์ ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านการบริหารจัดการครุศึกษา และให้มีหน้าที่ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. วางระบบพัฒนาครู 2. พัฒนาอาจารย์ 3. ที่ปรึกษาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 4. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ <p>ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556 นั้น</p> <p>ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์พิจารณาการเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะศึกษาศาสตร์ ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อีก 1 ปี</p>	<p>เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งแล้ว</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
5.1	<p>แผนยุทธศาสตร์ งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 2559)</p> <p>งานวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอแผนยุทธศาสตร์ งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 2559) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการวิจัย ของหน่วยวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ สารสำคัญของยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการจัดทำความเชื่อมโยงของ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยวิจัยกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์ งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ (พ.ศ. 2556 – 2559) 2. ถ้าคณะกรรมการประจำคณะมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมขอให้แจ้งรอง คณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย 	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
5.2	<p>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานต่างประเทศ</p> <p>ตามคำสั่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ 010/2556 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานต่างประเทศ และคณะกรรมการได้ประชุมฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ต่างประเทศ ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	ที่ประชุมรับทราบ	
5.3	<p>“ร่าง” โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Research Trends in Teacher Education</p> <p>ด้วยหน่วยบริการวิชาการ ขอเสนอ “ร่าง” โครงการ บรรยายพิเศษเรื่อง Current Research Trends in Teacher Education ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไปที่ สนใจ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทางการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ และมีทักษะทางวิชาการด้านการ วิจัยทางการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาทาง วิชาการของตนเอง ดังเอกสารประกอบการประชุม</p>	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Current Research Trends in Teacher Education ในวันที่ 28 มีนาคม 2556 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2. ให้ปรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการให้เหลือประมาณ 80 คน 3. ให้ทำหนังสือเวียนแจ้งเชิญเครือข่าย เทา-งามสัมพันธ์ เข้าร่วม โครงการฯ ต่อไป 	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
5.4	<p>รายงานผลการดำเนินโครงการของภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา</p> <p>ด้วยภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา ขอรายงานผลการดำเนินโครงการของภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา จำนวน 3 โครงการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2. โครงการจัดการความรู้ (KM) “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดอบรมวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย” 3. โครงการจัดการความรู้ (KM) “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย” 	<p>ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินโครงการของภาควิชาบริหารและพัฒนการศึกษา</p>	
5.5	<p>พิจารณาการขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์</p> <p>ด้วย ดร.เอี่ยมพร หลินเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ การเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากขาดความพร้อมสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับระหว่างที่อยู่ในประเทศนิวซีแลนด์</p>	<p>ดร.เอี่ยมพร หลินเจริญ ขอลอนเรื่องจากที่ประชุม</p>	
5.6	<p>หารือเรื่องการเปิดรายวิชาชีพครู สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ตกแผนการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555</p> <p>ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้ปรับปรุงทิศทางการศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้มีการเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1 เมษายน 2556 (แบบที่ 1) และในวันที่ 19 สิงหาคม 2556 (แบบที่ 2) ซึ่งภาควิชาการศึกษาได้ทำเรื่องขออนุมัตินำรายวิชาชีพครูภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555</p>	<p>ที่ประชุมมีมติมอบให้หัวหน้าภาควิชาการศึกษาไปพิจารณาการเปิดสอนรายวิชาชีพครู ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปิดรายวิชาชีพครูให้แก่กลุ่มที่สามารถเบิกค่าตอบแทนการสอนได้ ก็ให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ผู้สอน ตามระเบียบ 2. การเปิดรายวิชาชีพครูให้แก่กลุ่มที่ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนได้ ขอให้หัวหน้าภาควิชาชี้แจงทำความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนโดยให้คิดเป็นภาระงานสอน 	<p>ภาควิชาฯรับไปดำเนินการ</p>

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>มาเปิดในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2556 (1 เมษายน 2556) แต่เนื่องจากนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชาของคณะศึกษาศาสตร์ ที่ย้ายคณะ/สาขาวิชา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาซีพครูที่ตกแผนการเรียน ซึ่งไม่สามารถลงในภาคเรียนปกติได้ ภาควิชาจำเป็นจะต้องเปิดรายวิชาให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (11 มีนาคม 2556)</p> <p><u>ประเด็นหารือ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเปิดรายวิชาซีพครู สำหรับนิสิตที่ตกแผนการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 (11 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2556) 2. ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอนรายวิชาซีพครู สำหรับนิสิตที่ตกแผนการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 		
5.7	<p>การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และภาควิชา</p> <p>ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดดครงการคัดเลือกผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา และกำหนดให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการไปยังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น</p> <p>หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จึงขอเสนอรายชื่อผู้ประเมินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อเป็นผู้ประเมินในระดับคณะ และระดับภาควิชา ดังนี้</p> <p><u>ระดับคณะ</u> (ประเมินวันที่ 26-27 มิถุนายน 2556)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร ประธาน 2. รศ.ดร.พีระศักดิ์ แสนโภชน์ กรรมการ 3. ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาธ กรรมการ 4. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ อีระภูธร กรรมการ 5. ผศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม (กรรมการสมทบ) 	<p>ที่ประชุมมีมติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เห็นชอบคณะกรรมการประเมินระดับคณะ 2. คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชามอบให้ภาควิชาไปพิจารณาและแจ้งรายชื่อให้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเสนอชื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป 3. การประเมินระดับภาควิชา ประเมินวันที่ 5-6 มิถุนายน 2556 	ดำเนินการแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>ระดับภาควิชา (ประเมินวันที่.....มิถุนายน 2556)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดร.สุกิจ ขอเชือกกลาง 2. ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล 3. ผศ.ดร.อนามัย นาอุดม 4. ผศ.ดร.ศิริพร มณีชูเกต 5. ดร.อรอุษา สุวรรณประเทศ 6. ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกุล 		
5.8	<p>รายงานการจัดโครงการศึกษาวิจัย ครั้งที่ 5 ตามที่งานวิจัยและงานบริการการศึกษา ได้ประชุมการจัดโครงการศึกษาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนอแบบนำเสนอปากเปล่า จำนวนทั้งสิ้น 142 เรื่อง จำนวน 12 ห้อง (สาขาวิชา 12 เรื่อง/ 1 ห้อง) 2. จำนวนผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ประมาณ 10-15% ของจำนวนนิสิต ติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (QS) โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์ และผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่เหลือให้นำเสนอที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 3. กรรมการวิพากษ์การนำเสนอแบบ Oral Presentation และโปสเตอร์ และพิจารณาบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อกรรมการวิพากษ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ประเภทนำเสนอ และประเภทการจัดโปสเตอร์ รายชื่อกรรมการพิจารณาบทความวิจัย และจัดทำแบบประเมินประเภทการนำเสนอปากเปล่า และประเภทจัดโปสเตอร์ 4. ลักษณะของโปสเตอร์ที่จะนำเสนอ มอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ ออกแบบโปสเตอร์ให้แต่ละภาควิชา 	<p>มอบให้ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความเป็นเลิศทางนวัตกรรมทำหนังสือเวียนแจ้ง โดยให้ปรึกษารองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวิจัย</p>	ดำเนินการแล้ว

วาระที่	ชื่อเรื่อง/วาระ	มติ	ผลการดำเนินการ
	<p>เพื่อแจ้งให้ภาควิชาแจ้งให้บัณฑิตทราบ โดยกำหนดสี่ของ โปสเตอร์ คือ ภาควิชาการศึกษา ใช้สีเขียว ภาควิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ใช้สีส้ม และภาควิชา บริหารและพัฒนาการศึกษา ใช้สีม่วง</p> <p>5. การมอบเกียรติบัตร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ</p> <p>5.1 ประเภทการนำเสนอ ให้แบ่งเป็น ประเภท ดีเยี่ยม/ดีเด่น/ดี</p> <p>5.2 ประเภทโปสเตอร์ ให้แบ่งเป็น ประเภท ดีเด่น/ดี/ชมเชย</p>		